

Số: /TB-BCĐ

Bắc Sơn, ngày tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết quả, kinh nghiệm xây dựng, thực hiện mô hình “Nhóm đạo bình an, an lành bảo đảm về an ninh trật tự” trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/10/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ 07 an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới; Chương trình số 07/CTr-BCĐ, ngày 05/02/2024 của Ban Chỉ đạo 138 huyện Bắc Sơn về xây dựng công tác trọng tâm xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.

Trên cơ sở Báo cáo số 1548/BC-CAH, ngày 02/10/2024 của Công an huyện Bắc Sơn về kết quả triển khai, thực hiện mô hình “Nhóm đạo bình an, an lành bảo đảm về an ninh trật tự (ANTT)” trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và nhằm tiếp tục phổ biến, quán triệt những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện thông báo kết quả, kinh nghiệm xây dựng, thực hiện mô hình “Nhóm đạo bình an, an lành bảo đảm về ANTT” trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Bắc Sơn là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn, cách Thành phố Lạng Sơn 85 km, cách Thành phố Thái Nguyên 74 km theo tuyến Quốc lộ 1B với diện tích tự nhiên là 695,9km<sup>2</sup>, trong đó 40% diện tích là đồi núi đan xen là những lán, lũng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 17 xã, 01 thị trấn (gồm 148 thôn, khối phố). Dân số dân số 74.392 người, với nhiều dân tộc cùng sinh sống đan xen (Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông...). Trên địa bàn huyện hiện có 03 tôn giáo hoạt động với 710 hộ/2840 nhân khẩu gồm Tin lành (507 hộ, 2519 nhân khẩu), Công giáo (41 hộ 139 nhân khẩu) và Phật giáo (162 hộ, 182 nhân khẩu), cơ bản các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật, trên địa bàn huyện.

Hiện nay đang triển khai 03 mô hình Nhóm đạo bình an, an lành bảo đảm về ANTT (thôn Phúc Tiến, xã Vũ Sơn; thôn Khau Bao, xã Tân Tri; thôn Bình An, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn) hoạt động hiệu quả. Nhân dân các dân tộc Bắc Sơn đoàn kết trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện đã thường xuyên quán triệt, chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo sát sao về công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng đối với Đảng bộ Công an huyện.

Tình hình an ninh trật tự những năm gần đây tiếp tục được giữ vững ổn định. Công an huyện Bắc Sơn luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn để tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo 138 huyện triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và công tác quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn một số tội phạm về ma túy, trộm cắp, đánh bạc, gây thương tích... cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội, nổi lên tội phạm lừa đảo qua không gian mạng với nhiều hình thức phương thức, thủ đoạn, khó phát hiện, đấu tranh.

## **II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

### **1. Công tác chỉ đạo triển khai**

Sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, xây dựng các mô hình liên kết, tự phòng, tự quản về ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã chỉ đạo Công an huyện Bắc Sơn – Cơ quan thường trực chủ động nghiên cứu, tham mưu, quán triệt chỉ đạo thực hiện, đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT và xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với đặc điểm địa bàn, phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT, thực hiện nhiệm vụ chính trị khác của địa phương.

### **2. Công tác tuyên truyền vận động**

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể duy trì các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật như: Luật Phòng chống ma túy; Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT); Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Cư trú; Luật Giao thông đường bộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Đất đai; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Căn cước và công tác Phòng cháy, chữa cháy; đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt trên địa bàn có mô hình “Nhóm đạo bình an, an lành bảo đảm về ANTT” trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT hoạt động được tổng số 35 buổi với khoảng 3.560 lượt người tham dự bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của các tín đồ và quần chúng nhân dân không tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

### **3. Công tác đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật**

- Tình hình an ninh chính trị: Trong thời gian triển khai mô hình, tình hình an ninh chính trị tại các thôn luôn được giữ vững, ổn định không có vụ việc xảy ra.

- Tình hình hoạt động tôn giáo: Các tôn giáo trên địa bàn trong thời gian qua hoạt động theo nội dung, chương trình đã đăng ký với chính quyền, không có hoạt động vi phạm pháp luật.

- Tình hình trật tự an toàn xã hội: Trên địa bàn tổ chức mô hình, tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định, quần chúng nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không có vụ việc xảy ra gây mất ANTT tại địa bàn thôn.

#### **4. Tình hình hoạt động của mô hình “Nhóm đạo bình yên”**

Từ ngày được thành lập đến nay mô hình nhóm đạo bình yên về ANTT thường xuyên nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của Ban chỉ đạo 138 huyện và Ban chỉ đạo 138 xã; sự phối hợp, hướng dẫn sát sao của Lực lượng Công an huyện và Công an xã trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền về những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch thường lợi dụng để chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thôn biết để phòng ngừa; phối hợp với lực lượng Công an xã và các lực lượng tại cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT tại địa bàn các thôn được 50 cuộc, với 450 lượt người tham gia vào các dịp Lễ trọng trong tôn giáo, các sự kiện chính trị, các ngày Lễ, Tết diễn ra tại địa phương; tổ chức cho người dân trên địa bàn thôn ký cam kết không có hành vi sai phạm về pháo, không trồng cây thuốc phiện và tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Các cá nhân trong mô hình đều có trình độ văn hóa, kiến thức pháp luật, chịu khó nghiên cứu, học hỏi nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các cuộc hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các cá nhân và hộ gia đình tại thôn, góp phần đảm bảo ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ngay tại cơ sở đạt hiệu quả.

#### **III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

**1.** Phải bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Công an tỉnh và UBND huyện và tình hình thực tiễn ở địa phương, để tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTT thiết thực, hiệu quả, phù hợp phong tục tập quán, văn hóa truyền thống và trình độ dân trí trên địa bàn.

**2.** Hệ thống chính trị các cấp phải thường xuyên được kiện toàn, củng cố, nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở đảng, từ thực tiễn công tác cho thấy rằng: Nơi nào tổ chức cơ sở đảng mạnh, có đủ sức tập hợp và lãnh đạo quần chúng thì nơi đó tình hình ANTT ổn định, kinh tế, xã hội phát triển và ngược lại.

**3.** Tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương nhằm làm cho nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực phòng ngừa và phát hiện đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội.

**4.** Phải tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cả tinh thần và vật chất, huy động sức mạnh của Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân triển khai các mô hình sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập, thay đổi tập quán canh tác, gieo trồng cây có chứa chất ma túy.

**5.** Kịp thời sơ tổng kết phong trào, xây dựng mô hình; động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương để thúc đẩy và khích lệ phong trào.

Với những kết quả đã đạt được, Ban Chỉ đạo 138 huyện Bắc Sơn thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, vận dụng mô hình trên địa bàn toàn huyện ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Giao Công an huyện – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 huyện tổng hợp, báo cáo kết quả, đề nghị Công an tỉnh nhân rộng, thông báo đến các đơn vị để tham khảo, vận dụng./.

***Nơi nhận:***

- Công an tỉnh - PV01 (B/c);
- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND huyện (B/c)
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ 138 huyện (Theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 18/5/2022);
- BCĐ 138 các xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, CAH (TVG).

**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Phùng Thị Thanh Nga**